



Khám Tầm soát bệnh Tiểu đường cho Người bị bệnh Tâm thần Phân liệt hoặc Rối loạn Lưỡng cực Đang Dùng các loại Thuốc Điều trị Rối loạn Tâm thần

Khám tầm soát bệnh tiểu đường là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của quý vị. Là một thành viên Medi-Cal của CalOptima Health, quý vị có thể khám tầm soát bệnh tiểu đường miễn phí. Trong buổi khám với bác sĩ, bác sĩ sẽ đưa cho quý vị phiếu xét nghiệm để tầm soát bệnh tiểu đường. Nếu không nhận được phiếu, xin yêu cầu bác sĩ cung cấp phiếu cho quý vị.

Nhận một thẻ
quà tặng trị giá

\$25

không tốn phí khi
hoàn tất khám tầm
soát bệnh
tiểu đường!

Làm thế nào để hội đủ điều kiện nhận thẻ quà tặng miễn phí:

1

Quý vị phải là một thành viên Medi-Cal của CalOptima Health hội đủ điều kiện từ 18 đến 64 tuổi.

2

Quý vị phải được cấp ít nhất 1 trong số những loại thuốc được liệt kê ở mặt sau. Nếu quý vị không chắc chắn liệu quý vị đã được kê toa 1 trong số những loại thuốc này, xin hỏi bác sĩ của quý vị.

3

Xin hoàn tất việc khám tầm soát bệnh tiểu đường với bác sĩ của quý vị trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

4

CalOptima Health sẽ lo phần còn lại. Quý vị **KHÔNG** cần phải gửi mẫu đơn nào!

Các loại thuốc

Các loại thuốc điều trị rối loạn tâm thần hỗn hợp	<ul style="list-style-type: none"> • Aripiprazole • Asenapine • Brexpiprazole • Cariprazine • Clozapine • Haloperidol 	<ul style="list-style-type: none"> • Iloperidone • Loxapine • Lumateperone • Lurasidone • Molindone • Olanzapine 	<ul style="list-style-type: none"> • Paliperidone • Quetiapine • Risperidone • Ziprasidone
Thuốc điều trị rối loạn tâm thần thuộc nhóm Phenothiazine	<ul style="list-style-type: none"> • Chlorpromazine • Fluphenazine 	<ul style="list-style-type: none"> • Perphenazine • Prochlorperazine 	<ul style="list-style-type: none"> • Thioridazine • Trifluoperazine
Thuốc kết hợp trị liệu tâm lý	<ul style="list-style-type: none"> • Amitriptyline-perphenazine 		
Nhóm thuốc Thioxanthenes	<ul style="list-style-type: none"> • Thiothixene 		
Thuốc chích có tác dụng kéo dài	<ul style="list-style-type: none"> • Aripiprazole • Aripiprazole lauroxil 	<ul style="list-style-type: none"> • Fluphenazine decanoate • Haloperidol decanoate 	<ul style="list-style-type: none"> • Olanzapine palmitate • Risperidone

Những trường hợp không được nhận tặng thưởng chăm sóc sức khỏe này:

- Thành viên đang ở trong dưỡng đường chăm sóc người bệnh ở giai đoạn cuối
- Thành viên đã được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường.

Khi chúng tôi nhận được thông tin hóa đơn thanh toán, sẽ cần ít nhất 8 tuần để tiến hành thẻ quà tặng trị giá \$25 miễn phí của quý vị. Chương trình này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin gọi cho Đường dây Sức khỏe Hành vi ở số **1-855-877-3885** (TTY **711**) 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Xin vào trang mạng của chúng tôi tại **www.caloptima.org/HealthRewards** để biết thêm thông tin về tặng thưởng chăm sóc sức khỏe này.

Minh định: Quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về hội đủ điều kiện cho việc nhận thưởng chăm sóc sức khỏe để có thể nhận thẻ quà tặng. Thẻ quà tặng không thể dùng để mua bia rượu, thuốc lá hoặc vũ khí. Thẻ quà tặng không có giá trị tiền mặt, và CalOptima Health không chịu trách nhiệm nếu thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp. Quý vị chỉ có thể nhận 1 thẻ quà tặng cho mỗi năm theo lịch cho chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe này. Các thẻ quà tặng được cung cấp với số lượng có hạn. Chương trình này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.